



ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ Inter Portfolio 1

ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ Inter Portfolio 1 โดยมหาวิทยาลัยกำหนดประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 นั้น

บัดนี้ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ)
ดังรายนามต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล
1	นายพศิน สุขศีล
2	นางสาวสิริยากร จตุรสุวรรณ
3	นางสาวศศิพินท์ สุตน์พัฒน์
4	นางสาวกัลยภรณ์ ประกายนต์
5	นางสาวศุภจิรา ประดู่
6	นางสาวณรรดา กุลถวายพร



ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ดำเนินการดังนี้

1. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบบริหารจัดการสิทธิ์ของ ทปอ. (Clearing house) ระหว่างวันที่
7-8 กุมภาพันธ์ 2565 การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาให้เป็นไปตามกระบวนการจัดการและขั้นตอนของสมาคมที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กำหนด

2. ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา จำนวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพัน
บาทถ้วน) และทางหลักสูตรฯ จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมไม่ว่ากรณีใด ๆ

โปรดชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ โดยโอนเงินเข้าบัญชี เลขที่ 982-4-43293-0 ชื่อบัญชี “SPD
THAMMASAT SOCADMIN” ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2565 และส่งหลักฐานการจ่ายเงิน ที่ E-mail: spd.thammasat@gmail.com

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา) ในวันที่ 7 มีนาคม 2565

ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาให้เป็นไปตามการบริหารจัดการและขั้นตอนของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กำหนดให้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยเลือกสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือกเพียงสาขาเดียวในระบบ TCAS หากไม่เลือกสาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษาภายในเวลาที่กำหนด (เวลา 23.59 น. ของวันสุดท้ายที่เปิดระบบให้ยืนยันสิทธิ์) จะถือว่าผู้สมัครไม่ต้องการใช้สิทธิ์ในการเข้าศึกษา และการคัดเลือกในรอบนั้นเป็นโมฆะ ผู้สมัครสามารถสมัครคัดเลือกได้ในรอบถัดไป แต่จะไม่สามารถขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ได้รับการคัดเลือกในภายหลังได้

จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564



(รองศาสตราจารย์ ดร. พิภพ อุดร)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี